

**Chiều 9-7, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin chính thức về trường hợp hợp cô dâu Việt Nam bị chồng Hàn Quốc đánh gãy xương sườn tại nh Cheonman mới đây.**



*Nghi phạm đánh vợ Việt (giữa) bị áp giải ra tòa án thành phố Gwangju, nh Jeollan Nam hôm 8-7 - nh: Korea Times*

Ngồi Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thu Hằng cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã chủ động liên hệ với công dân Việt Nam, cử đi điều tra thăm hỏi, đồng nghiệp, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của công dân Việt Nam nói trên, sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và nguyện vọng của công dân.

Hiện nay nhân đang được chữa trị tại bệnh viện và được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. Bộ Ngoại giao không công bố danh tính của nạn nhân theo yêu cầu của gia đình.

Theo Bộ Ngoại giao, trong những năm gần đây số lượng các cuộc hôn nhân Việt Nam - Hàn Quốc có xu hướng gia tăng. Đa số có cuộc sống ổn định nhưng vẫn có những trở ngại hợp xướng ra mâu thuẫn vì những lý do khác nhau.

Đã bỏ vợ quyên luyến và hạnh phúc gia đình của công dân Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc, lãnh đạo cấp cao và các cấp của luôn quan tâm, trao đổi với phía Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo ngành thực hiện những biện pháp bỏ hũ công dân, trong đó có đồng nghiệp các cơ quan chức năng Hàn Quốc, các tổ chức xã hội số tài liệu ngôn ngữ, hợp tác nghiên cứu, văn hóa, tạo việc làm cho công dân Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao cũng thiết lập cơ chế hợp tác với Trung tâm điểm thông tin hỗ trợ khẩn cấp cho người di trú (số 15771366) để kịp thời trao đổi thông tin và xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến người Việt Nam kết hôn với công dân Hàn Quốc; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Bình đẳng giới và gia đình Hàn Quốc trong việc xử lý các trở ngại hợp tác công dân Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc gặp nạn.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao cũng thường xuyên trao đổi với vợ chồng này trong các cuộc họp tại văn phòng số lượng hàng năm giữa Việt Nam và Hàn Quốc, yêu cầu phía Hàn Quốc tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa và đưa ra những biện pháp, chính sách để bỏ đi mọi việc kết hôn Việt - Hàn hợp tác tài chính tiêu tốn chi phí và xây dựng gia đình ổn định, hạnh phúc.

